

# BẢN TIN DỰ ÁN ENHANCE



Tổ chức  
Lao động  
Quốc tế

\*Dự án Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực quốc gia  
phòng ngừa và giảm thiểu Lao động trẻ em ở Việt Nam

Bản tin số 11, Tháng 8 2022

## Trong số này:

**NÂNG CAO NĂNG LỰC:** Hội thảo về các cam kết quốc tế về lao động trẻ em; Báo cáo Những thực hành tốt của Dự án ENHANCE; Đào tạo “Hiểu về lao động trẻ em” và Giám sát và đánh giá M&E; Nâng cao năng lực thanh tra lao động; Đào tạo cho các nhà máy may mặc và giày dép.

**NÂNG CAO NHẬN THỨC & CÁC SỰ KIỆN:** Hội thảo hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống lao động trẻ em; các hoạt động SCREAM; Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện dự án.

**CAN THIỆP TRỰC TIẾP:** Hướng dẫn đào tạo nghề và tư vấn nghề nghiệp; Đào tạo kỹ năng sống tại Hà Nội; cập nhật hỗ trợ sinh kế tại Hà Nội và An Giang; hỗ trợ giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh.

## NÂNG CAO NĂNG LỰC

### Hội thảo về các cam kết quốc tế liên quan đến phòng ngừa và xóa bỏ lao động trẻ em

Tại Hà Nội vào ngày 27 tháng 5, ENHANCE đã phối hợp với Vụ Hợp tác Quốc tế (ICD), Bộ LĐTBXH tổ chức Hội thảo về các cam kết quốc tế liên quan đến phòng ngừa và xóa bỏ lao động trẻ em. Sự kiện có sự tham gia của các bên liên quan chủ chốt của quốc gia để chia sẻ các kinh nghiệm, thách thức, những thực hành tốt và bài học kinh nghiệm giải quyết vấn đề lao động trẻ em trong bối cảnh COVID-19. 120 đại biểu đã tham dự sự kiện, bao gồm đại diện Bộ LĐTBXH, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, Viện Lao động và Xã hội, các cơ sở dạy nghề, các hiệp hội ngành nghề, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, các doanh nghiệp và đại diện hợp tác xã, ILO và FAO.

Sự kiện được chia thành ba phiên như sau: tác động của COVID-19 đối với trẻ em và các cam kết liên quan đến thương mại trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu; thúc đẩy việc tuân thủ các tiêu chuẩn lao động liên quan đến phòng ngừa và xóa bỏ lao động trẻ em; và các giải pháp và lộ trình tiếp theo. Các bài thuyết trình và thảo luận nhóm tập trung vào việc tuân thủ các nghĩa vụ liên quan đến thương mại về lao động trẻ em giữa các doanh nghiệp; phòng chống lao động trẻ em trong lĩnh vực thủy sản; phòng chống lao động trẻ em trong nông nghiệp và giữa các hợp tác xã; và các giải pháp hợp tác và can thiệp để ngăn chặn lao động trẻ em bao gồm nâng cao năng lực, bảo trợ xã hội, đào tạo và hướng dẫn nghề nghiệp. Trong phiên thứ ba, chuyên gia khu vực của ILO, Bharati Pflug, đã có bài trình bày nêu bật vai trò quan trọng của an sinh xã hội trong phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em, đồng thời chia sẻ những nội dung chính của báo cáo chung giữa ILO và UNICEF về chủ đề này.



### Báo cáo về những thực hành tốt, các chiến lược và bài học kinh nghiệm đã được hoàn thiện

Để hỗ trợ việc xây dựng các biện pháp can thiệp trong giai đoạn tiếp theo và chia sẻ những thành công và bài học kinh nghiệm chính, dự án đã cùng với tư vấn đã tư liệu hóa bảy thực hành tốt và các bài học kinh nghiệm đi kèm. Ngoài ra, ba chiến lược với tiềm năng tiếp tục phát triển đã được ghi nhận, trong đó tập trung vào các bài học kinh nghiệm, các bước tiếp theo và giải pháp để vượt qua những thách thức trong giai đoạn mở rộng. Đánh giá được thực hiện thông qua việc tham vấn có sự tham gia và dựa trên sự kết hợp của nhiều phương pháp khác nhau. Sau lần nghiên cứu thực địa đầu tiên được thực hiện tại các tỉnh của Dự án vào tháng 8-9 năm 2020, đợt phỏng vấn thứ hai đã được thực hiện vào tháng 4-5 năm 2022 để cập nhật báo cáo hiện có. Sau nhiều vòng lấy ý kiến và chỉnh sửa, báo cáo đã được hoàn thiện. Cùng với báo cáo này, một video đã được xây dựng để cung cấp hình ảnh trực quan cho báo cáo.



## Xây dựng năng lực hiểu biết về lao động trẻ em và giám sát Chương trình hành động quốc gia về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em (NPA)

Vào tháng 6 năm 2022, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Quảng Ninh, ba khóa đào tạo kéo dài ba ngày mỗi khóa đã được tổ chức cho cán bộ Sở LĐTBXH các tỉnh. Hai ngày đầu tiên của khóa đào tạo cung cấp kiến thức về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em thông qua gói đào tạo Hiểu về Lao động Trẻ em (UCL) được xây dựng với sự hỗ trợ của dự án. Trong ngày thứ ba, các đại biểu được tập huấn về kiểm tra và giám sát việc thực hiện NPA trên toàn quốc thông qua việc sử dụng khung Giám sát và đánh giá (M&E) cập nhật được xây dựng với sự hỗ trợ của ILO và UNICEF. Những người tham gia bao gồm các cán bộ ngành LĐTBXH cấp tỉnh và cấp huyện từ 63 tỉnh (Sở LĐTBXH tỉnh và huyện), với tổng số 99 cán bộ tham dự. Các giảng viên đã giới thiệu và cung cấp hướng dẫn về các biểu mẫu thu thập dữ liệu, bao gồm biểu mẫu thu thập dữ liệu từ các thôn xóm và các học viên đã tham gia thảo luận nhóm và các trường hợp điển hình để thực hành các kỹ năng xác định lao động trẻ em và thực hành điền vào các biểu mẫu dữ liệu M&E.



## Nỗ lực chung để giải quyết lao động trẻ em trong lĩnh vực may mặc và giày dép

Dự án ENHANCE đang hợp tác với chương trình Better Work Việt Nam (BWV) của ILO để xây dựng các buổi tư vấn về phòng chống lao động trẻ em cho các chuyên thăm các nhà máy may mặc và giày dép, bao gồm tăng cường đánh giá rủi ro, hệ thống quản lý xác minh độ tuổi và các dịch vụ giám sát và khắc phục hậu quả cho các trẻ là lao động trẻ em. Sau các buổi tư vấn, ENHANCE đã hỗ trợ thí điểm các công cụ tư vấn và cung cấp huấn luyện cho các nhà máy tham gia.

Dự thảo gói công cụ đã được thử nghiệm tại các nhà máy của BWV ở Tây Ninh và Bình Dương (ở phía Nam), và Bắc Giang và Ninh Bình (ở miền Bắc) trong tháng 2 năm 2022. Sau khi thử nghiệm, một hội thảo chuyên giao kiến thức đã được tổ chức vào ngày 21 tháng 3 năm 2022 với sự tham dự của gần 40 cố vấn doanh nghiệp BWV để trình bày các công cụ và thu thập những phản hồi, khuyến nghị để hoàn thiện bộ tài liệu. Khoảng 95% cố vấn doanh nghiệp của BWV cho biết họ sẽ có thể áp dụng các bộ công cụ trong công việc của họ với các nhà máy. Các ý kiến cũng đề xuất những hỗ trợ bổ sung cho các doanh nghiệp sẽ rất hữu ích, đặc biệt là trong bối cảnh thiếu hụt nguồn lực lao động.

## Nâng cao năng lực của Thanh tra lao động trong việc phát hiện lao động trẻ em

Để đảm bảo tính nhất quán của các tài liệu đào tạo cho thanh tra lao động trẻ em liên quan đến Bộ luật Lao động 2019 và các thông tư liên quan về lao động chưa thành niên, ENHANCE đang hỗ trợ nâng cao năng lực cho Thanh tra Bộ LĐTBXH (MI) về việc thực hiện thanh tra lao động trẻ em trên toàn quốc. Cụ thể, Dự án đang hỗ trợ cập nhật các tài liệu đào tạo, công cụ và bảng kiểm thanh tra lao động trẻ em trong khu vực phi chính thức; thực hiện thí điểm quy trình ở cấp huyện, cấp xã trên địa bàn các tỉnh mục tiêu và đào tạo để tăng cường hoạt động thanh tra. Bảng kiểm dự thảo đã được xây dựng và chia sẻ với ENHANCE để lấy ý kiến. Hai cuộc họp tham vấn đã được thực hiện để thu thập ý kiến đóng góp cho quy trình và bảng kiểm. Tháng 3/2022, Thanh tra lao động đã tập huấn và thực hiện thí điểm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh chạm khắc đá, may mặc và bánh kẹo tại Hà Nội, Hải Dương và Ninh Bình.

Tổng cộng, 90 cơ sở đã tham gia thí điểm. Các bảng câu hỏi cho thấy 2/90 cơ sở được khảo sát đang sử dụng lao động chưa thành niên, trong khi đó, các cuộc thanh tra cho thấy không có cơ sở nào trong số 15 cơ sở được kiểm tra sử dụng lao động chưa thành niên. Một hội thảo tóm tắt việc thí điểm các thủ tục và bảng kiểm đã được tổ chức vào ngày 22 tháng 3 năm 2022 để ghi lại các bài học kinh nghiệm, cập nhật và hoàn thiện các thủ tục. Hơn 30 đại biểu đã tham dự, bao gồm Thanh tra lao động, các cục, vụ thuộc Bộ LĐTBXH, các Sở LĐTBXH Hà Nội, Ninh Bình, Hải Dương và đại diện các huyện, xã thí điểm. Quá trình đào tạo và thí điểm tạo cơ hội cho người tham gia đóng góp ý kiến cải thiện các công cụ. Dựa trên những thách thức đã được xác định và bài học kinh nghiệm từ quá trình này, Thanh tra lao động đã sửa đổi và hoàn thiện bộ tài liệu, được kỳ vọng sẽ nâng cao đáng kể năng lực giám sát và phát hiện lao động trẻ em trên toàn quốc.



### Hội thảo về lao động trẻ em và an sinh xã hội kỷ niệm Ngày Thế giới Phòng chống Lao động Trẻ em

Tại Hà Nội, ngày 15/6/2022, Dự án đã phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tổ chức hội thảo nêu bật vai trò quan trọng của an sinh xã hội trong việc đấu tranh chống lao động trẻ em. Sự kiện hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng chống Lao động Trẻ em, được tổ chức trên toàn cầu vào ngày 12 tháng 6 hàng năm. Ngày Thế giới năm nay được tổ chức với sự ra mắt của báo cáo chung giữa ILO và UNICEF, trong đó kêu gọi tăng cường đầu tư vào các hệ thống và chương trình an sinh xã hội để thiết lập các tầng an sinh xã hội vững chắc và bảo vệ trẻ khỏi lao động trẻ em. Lời kêu gọi hành động khẩn cấp này đã được thảo luận trong Hội nghị toàn cầu lần thứ 5 về xóa bỏ lao động trẻ em được tổ chức vào tháng 5 năm 2022, đã nhắc lại các Nghị quyết và kết luận của kỳ họp lần thứ 109 của Hội nghị Lao động Quốc tế diễn ra vào tháng 6 năm 2021.



Hội thảo là cơ hội để chia sẻ kết quả của hội nghị toàn cầu và tập hợp cộng đồng hoạt động trong lĩnh vực phòng chống lao động trẻ em ở Việt Nam để thảo luận về các chiến lược ưu tiên an sinh xã hội trong việc thực hiện NPA lần thứ hai cho giai đoạn 2021-2025. Với sự tham dự của khoảng 75 đại biểu đến từ các bộ, ngành liên quan, Đại sứ quán Hoa Kỳ, các cơ quan LHQ và các tổ chức phi chính phủ, sự kiện này bao gồm các bài thuyết trình về lộ trình thực hiện Mục tiêu SDG 8.7 của Việt Nam, kết quả và thông điệp của Hội nghị toàn cầu về xóa bỏ lao động trẻ em lần thứ 5 và các khuyến nghị để giải quyết lao động trẻ em thông qua hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam. Các chuyên gia cũng đưa ra các khuyến nghị về giảm nghèo, phòng chống lao động trẻ em trong nông nghiệp và vai trò của giáo dục và đào tạo trong việc giải quyết lao động trẻ em. Đặc biệt, sự kiện này nhằm huy động sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện NPA thành công.

### Các sự kiện nâng cao nhận thức tiếp tục diễn ra tại các trường học và cộng đồng ở Hà Nội và An Giang

Vào tháng 5 năm 2022, 11 sự kiện SCREAM (Hỗ trợ Quyền Trẻ em thông qua Nghệ thuật Giáo dục và Truyền thông) đã được tổ chức tại 11 xã mục tiêu của bốn huyện dự án của Hà Nội. 3.713 học sinh tại 11 trường trung học cơ sở đã tham gia sự kiện, với sự tham dự của các lãnh đạo địa phương, giáo viên và các tổ chức quần chúng như Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Nông dân. Các hoạt động bao gồm một bài thi về các công ước của ILO và pháp luật Việt Nam liên quan đến lao động trẻ em, một cuộc thi đóng vai và vẽ tranh. Ngoài ra, trong suốt tháng Năm và tháng Sáu, bốn sự kiện SCREAM đã được tổ chức tại các cộng đồng tại bốn huyện dự án tại Hà Nội để nâng cao nhận thức của trẻ em, cha mẹ và các thành viên cộng đồng. Những sự kiện này đã thu hút sự tham gia của 398 phụ huynh và 280 trẻ em. Là sự kiện SCREAM đầu tiên được tổ chức trong cộng đồng, các sự kiện này đã có tác động tích cực đến những người tham gia, đặc biệt là ở trẻ em có nguy cơ lao động trẻ em và cha mẹ của chúng.

Tương tự, tại tỉnh An Giang, tám sự kiện SCREAM đã được tổ chức tại các trường học và 15 sự kiện được tổ chức tại các cộng đồng của bốn huyện dự án trong tháng 5 năm 2022, với sự tham gia của khoảng 2000 trẻ em, phụ huynh và các thành viên cộng đồng. Bên cạnh đó, một buổi tập huấn SCREAM cho 12 Câu lạc bộ Quyền trẻ em của các trường trung học cơ sở và PTTH ở An Giang đã được tổ chức trong hai ngày trong tháng 5, nhằm tăng cường năng lực truyền thông sử dụng các phương pháp SCREAM. 48 học sinh và các thầy cô phụ trách câu lạc bộ đã tham dự khóa đào tạo và được tập huấn về kỹ năng thực hiện thành công một buổi truyền thông về lao động trẻ em bằng phương pháp SCREAM. Những em này sau khi được tập huấn sẽ đóng vai trò nòng cốt cho các chiến dịch truyền thông về lao động trẻ em tại các trường học và nêu bật vai trò quan trọng của trẻ em với tư cách là tác nhân tạo ra sự thay đổi trong cộng đồng trẻ em.





## Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện dự án: Các đối tác cùng nhau xem xét tiến độ hiện nay và lập chiến lược cho giai đoạn gia hạn

Tại Đà Nẵng vào ngày 6-7 tháng 7, hội thảo đánh giá kết quả thực hiện dự án đã được tổ chức với sự tham gia của khoảng 100 đại biểu, bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ và người thực hiện từ các tỉnh của dự án, các đối tác ba bên, đại diện từ các bộ và ngành liên quan của chính phủ, ILO, UNICEF và Tổ chức Cứu trợ Trẻ em. Hội thảo kéo dài hai ngày với các cuộc thảo luận nhóm sôi nổi về những thành công, thách thức, bài học kinh nghiệm và thực tiễn tốt mà dự án tích lũy cho đến nay. Sự kiện này cũng là cơ hội để thảo luận về các giải pháp, chiến lược và ưu tiên của dự án trong hai năm tới, cũng như cho NPA cho giai đoạn 2021-2025. Hội thảo nhận được sự tham gia tích cực của các đại biểu với phiên tọa đàm và các phiên hỏi đáp, tập trung vào các hoạt động hợp tác. Những góp ý của các đại biểu sẽ đóng góp cho quá trình xây dựng và thực hiện giai đoạn tới của dự án, được gia hạn đến ngày 30 tháng 6 năm 2024. Trong sự kiện này, báo cáo về những thực hành tốt, các chiến lược và bài học kinh nghiệm đã được phổ biến tới các đại biểu, cùng với hàng loạt các sản phẩm và tài liệu nâng cao nhận thức do dự án xây dựng.



## CAN THIỆP TRỰC TIẾP

### Tiếp tục nỗ lực cải thiện chương trình đào tạo nghề và tư vấn nghề nghiệp

Sau khi Hướng dẫn về xây dựng chương trình đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu thị trường được xây dựng với sự phối hợp với Tổng Cục Giáo dục Nghề nghiệp (DVET), tài liệu đã được thí điểm tại hai cơ sở đào tạo nghề. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Cao đẳng nghề Tp.HCM đã áp dụng chế độ kết hợp trực tuyến và ngoại tuyến để thực hiện khóa đào tạo về lắp đặt và bảo trì điều hòa không khí, được xây dựng theo hướng dẫn.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật An Giang đã không thể thực hiện khóa học về kỹ thuật nuôi trồng cá tra, cũng được xây dựng theo hướng dẫn. Để giải quyết vấn đề này, Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ Hòa Bình khu vực phía Bắc đã được chọn tham gia chương trình thí điểm và từ đó đã xây dựng và triển khai một khóa đào tạo về chăn nuôi gia cầm và kỹ thuật phòng chống dịch bệnh. Cả hai khóa đào tạo đã hoàn thành vào tháng 3 năm 2022, với tổng số 43 học viên. Sau khi hoàn thành, một hội thảo đã được tổ chức vào ngày 16 tháng 6 để đánh giá kết quả các chương trình thí điểm và hai bộ hướng dẫn. Hội thảo là cơ hội thảo luận về hướng hoàn thiện các hướng dẫn

này để phổ biến và triển khai trên toàn quốc thông qua hệ thống DVET. 44 đại biểu tham dự hội thảo bao gồm đại diện của DVET, các Sở LĐTBXH, các cơ sở dạy nghề và các doanh nghiệp quan tâm. Hầu hết các đại biểu đều cho rằng các hướng dẫn này rất thiết thực và đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp và thị trường. Tuy nhiên, DVET đề xuất cần thí điểm thêm trước khi đưa ra áp dụng trên toàn quốc, vì việc thí điểm các chương trình đào tạo trùng với thời điểm cao điểm của dịch COVID-19, dẫn đến những hạn chế trong quá trình đào tạo. Sau khi hoàn thiện, các hướng dẫn sẽ được sử dụng để cải thiện chương trình giảng dạy nghề nghiệp và tư vấn nghề nghiệp trên toàn quốc





## Trẻ em ở Hà Nội được đào tạo kỹ năng sống

Tại Hà Nội từ ngày 14 đến ngày 22 tháng 5, bốn khóa đào tạo kỹ năng sống đã được Sở LĐTBXH Hà Nội phối hợp với các phòng lao động của bốn huyện tổ chức, với sự tham gia của 115 trẻ em từ các trường tiểu học và trung học cơ sở của 11 xã. Mục đích là để nâng cao kiến thức và nâng cao nhận thức của trẻ em thụ hưởng về lạm dụng và bóc lột (bao gồm lao động trẻ em và lao động trẻ em làm việc trong môi trường nguy hại) cũng như các biện pháp phòng ngừa. Trong các khóa đào tạo, trẻ em được cung cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản để xác định và bảo vệ bản thân trước các hành vi lạm dụng, bóc lột và kiến thức về cách thông báo cho chính quyền về các trường hợp lạm dụng và bóc lột trẻ em, bao gồm cả lao động trẻ em.



## Tiến độ hỗ trợ sinh kế tại Hà Nội và An Giang

Cơ chế phối hợp của các tỉnh về phòng ngừa và xóa bỏ lao động trẻ em đã được tăng cường tại ba tỉnh dự án. Phối hợp với các đối tác địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan, Sở LĐTBXH tiếp tục đóng vai trò chủ trì và điều phối trong việc lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động dự án, vốn đã được lồng ghép vào Kế hoạch hành động của tỉnh về lao động trẻ em. Sở LĐTBXH Hà Nội đã tổ chức hai cuộc họp trực tuyến với sự tham gia của 34 đại biểu, bao gồm các cán bộ lao động ở bốn huyện mục tiêu và cán bộ bảo vệ trẻ em của 11 xã, trong đó mỗi huyện trong số bốn huyện của dự án đã báo cáo về kết quả của các hoạt động được thực hiện tại địa phương mình và thảo luận về những khó khăn, giải pháp và kế hoạch thực hiện.

Tại Hà Nội, dự án đã và đang hợp tác với VIRI để phát triển các mô hình sản xuất kinh doanh bền vững tại xã Dương Liễu, hỗ trợ cho 5 cơ sở sản xuất phát triển các công cụ tiếp thị trực tuyến và hỗ trợ các cơ sở sản xuất xây dựng website/trang facebook để quảng bá sản phẩm

và bán sản phẩm trực tuyến. Hai trang web đã được xây dựng cho cơ sở sản xuất bún Hữu Tú và chăn nuôi Quyên An, được vận hành bởi các cơ sở sản xuất với sự hỗ trợ từ VIRI. Ngoài ra, năm trang facebook đã được lập ra để tiếp thị và quảng bá cho các doanh nghiệp và được vận hành bởi năm nhóm sản xuất.

## Hỗ trợ trẻ em dễ bị tổn thương tại Thành phố Hồ Chí Minh chuyển tiếp lên học trung học cơ sở

Saigon Children's Charity (SCC) đã xác định nhu cầu học tập của 27 trẻ em đã hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học tại trường Thiên Ân, TP HCM và chuyển tiếp lên trường trung học cơ sở Trần Quốc Toàn. Do đại dịch COVID-19, quá trình tư vấn đã được thực hiện từ xa để tìm hiểu về điều kiện học tập của các trẻ em thụ hưởng. Dựa trên kết quả đánh giá, 25 trong số 27 trẻ em được xác định là cần có các đồ dùng học tập như bàn ghế, đèn chống lóa và giá sách. Mục tiêu là cải thiện điều kiện chất lượng học tập của các em. Dự án sẽ trực tiếp mua các đồ dùng học tập và hợp tác với Sở LĐTBXH TPHCM và SCC để bàn giao cho các em học sinh hưởng lợi

## CÁC SỰ KIỆN VÀ HOẠT ĐỘNG SẮP TỚI

- Hoàn thiện các chỉ tiêu M&E, hỗ trợ Cục Trẻ Em và các bộ phận liên quan thực hiện và giám sát NPA.
- Đánh giá về lao động trẻ em trong các khu vực có nguy cơ cao.
- Hoàn thiện sổ tay Hỏi đáp về các Công ước quốc tế và Luật Lao động liên quan đến người lao động chưa thành niên.
- Tiếp tục cập nhật thông tin và hồ sơ trẻ em bị ảnh hưởng bởi COVID-19 để hỗ trợ khẩn cấp sau COVID-19.
- Xuất bản cẩm nang về phòng chống lao động trẻ em cho các hợp tác xã và khu vực phi chính thức và phổ biến tới hệ thống liên minh HTX tại 63 tỉnh thành.

Để biết thêm thông tin,

xin vui lòng liên hệ:

Dự án ENHANCE,

Văn phòng ILO tại Việt Nam

Tháp B, tòa nhà Handi Resco, 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Tel: +84 24 3 734 0902 Email: han\_enhance@ilo.org

Website: [goo.gl/UEXIAq](http://goo.gl/UEXIAq) Facebook: Vietnam.ILO



Tổ chức  
Lao động  
Quốc tế

\* Dự án này được Bộ Lao động Hoa Kỳ tài trợ theo Thỏa thuận Hợp tác số IL-26682-14-75-K-11. Tài liệu này không nhất thiết phản ánh quan điểm hay các chính sách của Bộ Lao động Hoa Kỳ, cũng như việc đề cập đến thương hiệu, sản phẩm thương mại hay tổ chức nào không có nghĩa bao hàm sự chứng thực của Chính phủ Hoa Kỳ. Một trăm phần trăm tổng chi phí Dự án do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ với tổng số tiền là 10 triệu đô la.